

“สถาพร เอสเตท” ฝ่าวิกฤติ COVID-19 รุกขายออนไลน์ พร้อมส่งความห่วงใยลูกค้า จองวันนี้รับประกันภัย COVID-19 ฟรี!



สถาพร เอสเตท ลุยตลาดสู้วิกฤติ COVID-19 ด้วยการขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ สร้างความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า พร้อมชมโครงการผ่านทางวิดีโอคอล ตอบสนองนโยบาย Social Distancing รวมถึงรับประกันภัย COVID-19 พร้อมโปรสุตพิเศษต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ – 30 เมษายน 2563

นายสุนทร สถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาพร เอสเตท จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์คุณภาพ กล่าวว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 (COVID-19) ในประเทศไทย และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายภาครัฐเรื่อง Social Distancing บริษัทฯ จึงได้ใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านการขายออนไลน์ทุกช่องทาง โดยเปิดโอกาสให้ลูกค้าที่สนใจโครงการจาก สถาพร เอสเตท สามารถติดต่อซื้อขายผ่านทาง VDO Call โดยนัดหมายออนไลน์กับเจ้าหน้าที่ซึ่งจะให้บริการเป็นประจำทุกวัน และในส่วนของการรับชมโครงการ ลูกค้าสามารถชมโครงการ โดยที่ลูกค้าไม่ต้องมาที่โครงการด้วยตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 และช่วยป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้เพื่อร่วมสร้างความมั่นใจในสุขภาพให้กับลูกค้าในช่วงภาวะการระบาดไวรัส COVID-19 ยังได้เพิ่มความพิเศษให้กับลูกค้าที่จองโครงการของสถาพร เอสเตท ภายใน 30 เมษายนนี้ จะได้รับประกันภัยไวรัส COVID-19 อีก

ด้วย

“ทั้งนี้ นอกจากความห่วงใยและมาตรการความปลอดภัยต่าง ๆ เรายังได้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าที่สนใจเป็นเจ้าของโครงการ ไม่ว่าจะเป็น โครงการคอนโดมิเนียม “เดอะ เซดด์ สาทร์ 1” (The SHADE Sathon 1) กับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 13X,XXX บาท/ตร.ม. พร้อมรับส่วนลดเพิ่มเติมสูงสุด 300,000 บาท* และไลฟ์สไตล์แกดเจ็ตสุดอินเทรนด์ (Apple Gadgets) มูลค่าสูงสุด 80,000 บาท* ในขณะที่โครงการทาวน์โฮม “อีเธอร์นิตี้ ทาวน์ พรีเมโรส วัชรพล” (ETERNITY TOWN PRIMROSE Vacharaphol) มอบความพิเศษด้วยโปรโมชั่นสัญญา 0 บาท อยู่ฟรี 1 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป” นายสุนทร กล่าว

ผู้สนใจสามารถเป็นเจ้าของโครงการจากสภาพร เอสเตท พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ -วันที่ 30 เมษายน 2563 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sathaporn.com หรือสอบถามโทร. 02 007 5555

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด